



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง	สื่อ
1. ผู้บริโภคเตรียมรับราคามะพร้าวพุ่ง45% ปัจจัยโรค-แมลงรุมทำผลผลิตปี...	กรุงเทพธุรกิจ
2. รมว.เกษตรฯจี้รักษาเสถียรภาพราคาข้าว	แนวหน้า
3. ชาวนาเฮ! นบข.ไฟเขียวโครงการ'ไร่ละพัน'	สยามรัฐ
4. ชาวนาเฮ-นบข.เคาะไร่ละพันบาท	ข่าวสด
5. มตินบข.ช่วยชาวนา2ล้านครัวว์ เคาะแจกไร่ละพัน	มติชน
6. ไฟเขียวไร่ละ1พัน10ไร่ตรึงค่าไฟฟ้าราคาน้ำมัน	ไทยโพสต์
7. คอลัมน์: ย่อข่าวเศรษฐกิจ: อวสานสารเร่งเนื้อแดง	ข่าวสด
8. ปลัดฯคาดหวังอบรมนักบริหารสร้างภาวะผู้นำขับเคลื่อนงาน	แนวหน้า
9. กรมพัฒนาที่ดิน เผยผลความสำเร็จโครงการบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดิน...	สยามรัฐ
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. หนุนสหกรณ์ร่วมรักษาเสถียรภาพราคาข้าว	เดลินิวส์
12. รองปลัดฯหาหรือการป้องกันแก้ปัญหาฝุ่นPM2.5ภาคการเกษตร	แนวหน้า

ผู้บริโภคเตรียมรับราคามะพร้าวพุ่ง 45%
ปัจจัยโรค-แมลงรุมทำผลผลิตปี68 ลดลง
> 10

ผู้บริโภคเตรียมรับราคามะพร้าวพุ่ง 45% ปัจจัยโรค-แมลงรุมทำผลผลิตปี68ลดลง

● ยूपิน พงษ์ทอง

ปรานี หนีบแพงวารี
กรุงเทพธุรกิจ

“มะพร้าว” มีเนื้อที่ปลูกยืนต้นถึง 862,718 ไร่ มีจำนวนครัวเรือนที่ทำอาชีพนี้ 167,161 ครัวเรือน ข้อมูลจากสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูประบุว่า การส่งออกผลิตภัณ์มะพร้าวเมื่อปี 2566 มูลค่า 34,090 ล้านบาทจากข้อมูลนี้ ทำให้มะพร้าวคือพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ

ฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขานุการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สถานการณ์การผลิตมะพร้าวผลแก่ปี 2568 (ข้อมูลพยากรณ์ ณ พ.ย. 2567) ซึ่งคาดว่าจะมีเนื้อที่ให้ผลทั้งประเทศ

0.828 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่มีเนื้อที่ 0.821 ล้านไร่ หรือเพิ่มขึ้น 0.90% ปริมาณผลผลิตทั้งปีอยู่ที่ 633.25 ล้านผล เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่ให้ผลผลิต 600.52 ล้านผล เพิ่มขึ้น 5.45%

เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนของปี 2567 มีปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้น และหากในปี 2568 สภาพอากาศเอื้ออำนวย มีปริมาณน้ำฝนเพียงพอต่อความต้องการของมะพร้าว ทำให้ต้นมะพร้าวมีการสะสมอาหารและต้นมะพร้าวสมบูรณ์ขึ้น จะส่งผลให้การออกดอกและการติดผลต่อทะลายเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้ปัจจัยการผลิตจะส่งเสริมให้มะพร้าวน่าจะมีผลผลิตที่ดีแต่ปี 2568 คาดว่าผลผลิตมะพร้าวจะเพิ่มขึ้น

ไม่มากนัก เนื่องจากต้นมะพร้าว จะยังได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากช่วงปลายปี 2567 จากการระบาดของหนอนและแมลงศัตรูมะพร้าว เช่น แมลงดำหนาม หนอนหัวดำ และด้วงแรดทำให้ในปี 2568 ต้นมะพร้าวอาจไม่สมบูรณ์เต็มที่ การติดจันและจำนวนผลมะพร้าวต่อทะลายในช่วงปี 2567 ที่จะให้ผลผลิตได้ในปี 2568 ลดลง โดยเฉพาะในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพร ซึ่งเป็นแหล่งผลิตที่สำคัญ

โดยจากการรายงานข้อมูลของกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร ณ 30 ต.ค. 2567 พบว่า มีรายงานการระบาดหนอนหัวดำ 27 จังหวัด พบพื้นที่การระบาดรุนแรง 6,591 ไร่



และพื้นที่การระบาดน้อยถึงปานกลาง 36,956 ไร่และรายงานการระบาดแมลงตำหนาม 23 จังหวัด พบพื้นที่การระบาดรุนแรง 692 ไร่ และพื้นที่การระบาดน้อยถึงปานกลาง 11,989 ไร่

“ส่งผลให้ราคามะพร้าวผลแห้ง กระทบเกษตรกรขายได้ ปี 2567 เฉลี่ย เดือน ม.ค.-พ.ย. (สัปดาห์ที่1) เฉลี่ยอยู่ที่ 1,101บาท/ร้อยผล เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่มีราคาเฉลี่ย 756 บาท/ร้อยผล เพิ่มขึ้น 45.67% โดยช่วงผลผลิตออกมากสู่ตลาดมาก ของมะพร้าวผลแก่ อยู่ในช่วงเดือนมิ.ย.-ก.ค.”

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ มีการประกาศเตือนให้เกษตรกรเฝ้าระวัง การระบาดของโรคและแมลงศัตรูมะพร้าว เช่น แมลงตำหนาม หนอนหัวดำและด้วงแรด มะพร้าว อีกทั้งยังได้ส่งเสริมการควบคุม ศัตรูมะพร้าวอย่างต่อเนื่อง โดยการใช้ศัตรู ทางธรรมชาติในการกำจัด พร้อมทั้งให้ คำแนะนำแก่เกษตรกรในการใช้วิธีการ จัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) เพื่อเพิ่มพูนความรู้และสร้างความเข้าใจ ในการจัดการศัตรูมะพร้าวอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ยังมีการติดตามและประเมิน สถานการณ์ประชากรของศัตรูมะพร้าว ในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอรวมถึงการสำรวจ และติดตามสถานการณ์การระบาดของศัตรู มะพร้าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกร สามารถรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมกับ หน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงพาณิชย์ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ในการบริหารจัดการ ผลผลิตมะพร้าวให้มีความสมดุลระหว่าง อุปสงค์และอุปทาน เพื่อลดผลกระทบ

ต่อราคามะพร้าวในตลาด และให้ความสำคัญ ในการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าผลผลิตจะเพียงพอต่อ ความต้องการในประเทศ โดยเฉพาะในช่วง ที่ผลผลิตออกน้อย ”

สำหรับ **หนอนหัวดำ** พบพื้นที่ระบาด 27 จังหวัด (ณ 30 ต.ค.67) ได้แก่ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี สมุทรสาคร นครศรีธรรมราช ตรวต สงขลา ชุมพร นครราชสีมา กรุงเทพมหานคร สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา สตูล ภูเก็ต ปัตตานี กระบี่ พังงา จันทบุรี สมุทรปราการ ปราจีนบุรี สระแก้ว นราธิวาส สุรินทร์ ชัยภูมิ ระยอง และราชบุรี

แมลงตำหนาม พบพื้นที่ระบาด 23 จังหวัด (ณ 30 ต.ค.67) ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ชลบุรี นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี เพชรบุรี สตูล สงขลา ตรวต กระบี่ พังงา ภูเก็ต ตรัง สมุทรสงคราม จันทบุรี ปราจีนบุรี สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ระยอง สมุทรปราการ สระแก้วและนครราชสีมา

ข้อมูลจาก**กรมศุภากร**ระบุว่า การส่งออก มะพร้าวเดือนพ.ค. 2567 มูลค่า 527 ล้านบาท ต่ำสุดในรอบ 40 เดือนและหดตัวต่อเนื่องเป็น เดือนที่ 9 เนื่องจากปัญหาสภาพอากาศร้อน และแห้งแล้งยาวนาน

ด้านสำนักงานส่งเสริมการค้า ในต่างประเทศ (สคต.) ณ เมืองหนานหนิง ประเทศจีน ระบุว่า มะพร้าวของไทย มีคุณภาพดีรสชาติหวานหอม มีเอกลักษณ์ นอกเหนือจากคุณประโยชน์จากแร่ธาตุและ วิตามิน ทำให้เป็นที่นิยมในหมู่คนรุ่นใหม่ และผู้ที่รักสุขภาพซึ่งเป็นเทรนด์ในปัจจุบัน หลังยุคการแพร่ระบาดของโควิด-19

ในตลาดจีน ปัจจุบันประเทศไทยยังเป็น ประเทศอันดับหนึ่งที่ยังส่งออกมะพร้าว เข้าสู่ประเทศจีน

อย่างไรก็ตาม หลังจากจีนให้อนุญาต นำเข้ามะพร้าวของเวียดนามอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 22 ส.ค. 2567 เป็นต้นไป มะพร้าวเวียดนามอาจเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่ง ของมะพร้าวไทยในตลาดจีน เนื่องจาก เวียดนามมีความได้เปรียบด้านระยะทาง ขนส่งไปจีนใกล้กว่า ปริมาณผลผลิตสูง และราคาจำหน่ายถูกกว่า ปัจจุบันตัวเลขจาก แหล่งข่าวระบุว่า **ผลผลิตมะพร้าวเวียดนาม อยู่ที่ 2 ล้านตัน คาดการณ์ว่าจะสูงถึง 2.1-2.3 ล้านตันในปี 2573**

ทั้งนี้ คงทำให้การนำเข้ามะพร้าว เวียดนามของจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม มะพร้าวไทยได้ชื่อเสียง ที่ตลาดจีนแล้วและมีภาพลักษณ์ที่ดี โดยเฉพาะเป็นมะพร้าวน้ำหอม ดังนั้นหน่วยงาน ทางการและองค์กรที่เกี่ยวข้องของไทย อาจต้องยกระดับการขยายพื้นที่เพาะปลูก มะพร้าวไทย และรักษาคุณภาพและมาตรฐาน ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางจำหน่าย และ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดี ของมะพร้าวไทยในตลาดจีน เพื่อดึงดูด ความสนใจจากผู้บริโภคชาวจีนและรักษาส่วน แแบ่งทางการตลาดจากประเทศคู่แข่งต่อไป

สำหรับมะพร้าวแบ่งเป็น 3 ประเภท ตามวัตถุประสงค์การใช้ ประโยชน์ ดังนี้

1. **มะพร้าวอุตสาหกรรม(มะพร้าวแกง) ได้แก่ พันธุ์ที่ ปลูกเพื่อเก็บเกี่ยวผลแก่**
2. **มะพร้าวเพื่อบริโภคผลสด ได้แก่ มะพร้าว น้ำหอม มะพร้าวน้ำหวาน และ**
3. **มะพร้าวผลัดน้ำตาล**

รมว.เกษตรฯ ใจรักษาเสถียรภาพราคาข้าว

ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมว. เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังร่วม ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหาร ข้าวแห่งชาติ (นบข.) ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วย นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รมว.พาณิชย์ และภาคเอกชน เข้าร่วม ที่กระทรวงการคลัง ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการ รักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ปีการผลิต 2567/68 รวม 3 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการสินเชื่อชะลอการขาย ข้าวเปลือกนาปี วงเงินงบประมาณ 43,843.76 ล้านบาท 2.โครงการ สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่า

เพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร วงเงินงบประมาณ 15,656.25 ล้านบาท และ 3.โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก วงเงินงบประมาณ 585 ล้านบาท รวมวงเงิน งบประมาณทั้งสิ้น 60,085.01 ล้านบาท โดยมอบหมายให้กรมการข้าว จัดทำรายละเอียดโครงการที่ 1 และ 2 และกรมการกัก ภายในจัดทำรายละเอียดโครงการที่ 3 ศ.ดร.นฤมล กล่าวต่อว่า ที่ประชุม ได้มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบาย และบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) 4 คณะ ดังนี้ 1.คณะกรรมการนโยบายและ บริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิต โดยมี

รมว.เกษตรฯ เป็นประธาน 2.คณะอนุ กรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ด้านการตลาด โดยมี รมว.พาณิชย์ เป็น ประธาน 3.คณะอนุกรรมการพิจารณา ชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าว ในการเก็บสต็อก โดยมีรองอธิบดีกรม การค้าภายใน เป็นประธาน และ 4.คณะ อนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหาร จัดการข้าวระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการ จังหวัด เป็นประธาน ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสนอแนวทาง แผนงาน มาตรการ แก้ไขและพัฒนาด้านผลิต ด้านตลาด การชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการ ค้าข้าวในการเก็บสต็อกของรัฐบาล และ ดูแลให้ทั่วถึงในระดับจังหวัด

ชาวนาเฮ! 'นบข.' ไฟเขียวโครงการ 'ไร่ละพัน'

ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 25 พ.ย.67 นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รวมา. เกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ครั้งที่ 2/2567 ว่า ที่ประชุมเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 10 ไร่ ซึ่งถือเป็นข่าวดีสำหรับชาวนา และถือเป็นประโยชน์กับเกษตรกรรายย่อย เพื่อนำเงินในส่วนดังกล่าวไปพัฒนาผลผลิต โดยจะได้ทั้งหมด 4.68 ล้านครัวเรือน วงเงิน 38,000 ล้านบาทเศษ

เมื่อถามว่า วงเงิน 38,000 ล้านบาทเศษ ต้องขอจากงบกลางหรือไม่ นางนฤมล กล่าวว่า มีกรอบวงเงินเดิมอยู่ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่มีอยู่ 29,000 ล้านบาท และวันนี้ผู้แทน ธ.ก.ส. ระบุว่า ส่วนที่ต้องเพิ่มประมาณ 9,000 ล้านบาท เขาสามารถบริหารจัดการได้ภายใต้ ธ.ก.ส. ทั้งนี้ถือเป็นการนำเงิน ธ.ก.ส. มาใช้ก่อนและค่อยตั้งงบประมาณของรัฐบาลหลัง ส่วนการช่วยเหลือจะเป็นช่วงฤดูหรือพิจารณาช่วงที่จำเป็นของฤดูกาลนั้น นางนฤมล กล่าวว่า เฉพาะครั้งนี้ และจะต้องดูด้วยว่าจะเพิ่มผลผลิตในระยะยาวอย่างไร ซึ่งเป็นความเห็นของที่ประชุม นบข.

ผู้สื่อข่าวถามว่า จะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ทันในสัปดาห์นี้หรือไม่ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ด้วย นางนฤมล กล่าวว่า หวังว่าจะทำได้ เป็นแพ็คเกจเดียวกันไปในโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2567/68 และโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกร จึงหวังว่าจะเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 29 พ.ย.นี้ เมื่อถามว่า โครงการปุ๋ยคนละครึ่งได้ยกเลิกหรือไม่ นางนฤมล กล่าวว่า วันนี้ในที่ประชุมนบข. มีมติยกเลิกโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง และเปลี่ยนมาเป็นโครงการที่จะเพิ่มผลผลิตในรูปแบบอื่น อย่างเช่นให้ไร่ละ 1,000 บาท

ขณะที่ นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า เกษตรกรพอใจกับโครงการดังกล่าว ที่เปลี่ยนจากโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง มาช่วยเหลือเกษตรกรไร่ละ 1,000 บาท แม้ว่ารอบนี้เกษตรกรได้เพียง 10 ไร่ จากเดิมที่ผ่านมาเกษตรกรได้ไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ เป็นเงิน 20,000 บาทก็ตาม ซึ่งเรามีความเข้าใจ เพราะช่วงนี้ราคาข้าวตกต่ำ ตอนแรกจะได้ไร่ละ 500 บาทไม่เกิน 20 ไร่ แต่ รวมา.เกษตรและสหกรณ์ ให้ความสนใจและสงสาร จึงให้ไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 10 ไร่ ทั้งนี้ ยืนยันว่าจะไม่มีมือมาชุมนุมประท้วงแต่อย่างใด

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: อังคาร 26 พฤศจิกายน 2567

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12417

Col.Inch: 12.37

Ad Value: 13,607

หน้า: 10(บนขวา)

PRValue (x3): 40,821

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ชาวนาเฮ-นบข.เคาะไร่ละพันบาท

ชาวนาเฮ-นบข.เคาะไร่ละพันบาท

เวลา 11.30 น. วันที่ 25 พ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีและสหกรณ์ กล่าวหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 10 ไร่ ตามโครงการเพิ่มและพัฒนาผลผลิตพี่น้องเกษตรกร พบว่ามีเกษตรกรที่มีที่ดินทำกินไม่เกิน 10 ไร่เป็นจำนวนมาก ประมาณ 4,680,000 ครัวเรือน วงเงิน 38,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นกรอบวงเงินเดิมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ที่มีอยู่ 29,000 ล้านบาท

ซึ่งผู้แทนธ.ก.ส.ระบุส่วนที่ต้องเพิ่มอีก 9,000 ล้านบาท ธ.ก.ส.บริหารจัดการได้ ถือเป็นการนำเงิน ธ.ก.ส.มาใช้ก่อนแล้วค่อยตั้งงบประมาณรัฐบาลภายหลัง ซึ่งเป็นการให้เฉพาะครั้งนี้ และจะดูว่าจะเพิ่มผลผลิตในระยะยาวอย่างไร หวังว่าเรื่องนี้จะนำเข้าสู่ที่ประชุมกรม.ได้ในการประชุม กรม.สัญจรที่จ.เชียงใหม่ 29 พ.ย.นี้ เพื่อให้เป็น पैัก เก่งเดียวกับโครงการสินเชื่อชะลอการขายและสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว ที่ประชุม นบข. ยังมีมติยกเลิกโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง เปลี่ยนเป็นโครงการผลผลิตในรูปแบบอื่น

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 26 พฤศจิกายน 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 17061

หน้า: 1 (กลาง), 7

Col.Inch: 213.30 Ad Value: 255,960

PRValue (x3): 767,880

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: มติชนข.ช่วยชาวนา2ล้านครัว เคาะแจกรั้วละพัน

มติชนข.ช่วยชาวนา2ล้านครัว เคาะแจกรั้วละพัน

ทุ่ม3.8หมื่นล.-จ่อชงกรม. ล้มโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง สศช.ห่วงเบียดหนี้บ้านฟุ้ง ธุรกิจหนุนตั้งรองผู้ว่าศก. สอท.ซีผลิตภัณฑ์ในรอบ4ปี

สภาพัฒน์ชี้แบงก์ปล่อยกู้ยากขึ้น คนหวนพึ่งพาหนี้นอกกระบบ
ห่วงผิदनัดชำระค่าบ้านฟุ้ง ส.อ.ท.หันเป้าผลิตรถยนต์ปี'67 ลงอีก
2 แสนคัน เหลือ 1.5 ล้านคัน ต่ำสุดในรอบ 4 ปี ชาวนาเฮ นบข.
ไฟเขียวทุ่ม 3.8 หมื่นล้าน ช่วยรั้วละ 1 พัน ไม่เกิน 10 ไร่ ชง กรม.
สัญญา 29 พ.ย.นี้ (อ่านต่อหน้า 7)

ต่อจากหน้า 1

แจกรั้วละพัน

ที่ประชุมมท.เคาะรั้วละพัน

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 25 พฤศจิกายน ที่
ทำเนียบรัฐบาล นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์รมว.
เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังการประชุม
คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ
(นบข.) ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ เงินช่วยเหลือ
ชาวนารั้วละ 1,000 บาท ไม่เกิน 10 ไร่ หรือไม่

เกิน 10,000 บาท ตามโครงการเพิ่มและพัฒนา
ผลผลิตพี่น้องเกษตรกร ซึ่งพบว่าเกษตรกรที่มี
ที่ดินทำกินไม่เกิน 10 ไร่เป็นจำนวนมาก กว่า 2.1
ล้านครัวเรือน คิดเป็น 47.31% ของเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าว 4.61 ล้านครัวเรือน วงเงิน 38,000
ล้านบาท ซึ่งเป็นกรอบวงเงินเดิม ของธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ที่มีอยู่ 29,000 ล้านบาท โดยในที่ประชุมวันนี้
ผู้แทน ธ.ก.ส. ระบุว่า ส่วนที่ต้องเพิ่มอีก 9,000
ล้านบาท ทาง ธ.ก.ส.จะสามารถบริหารจัดการได้
ถือเป็นการนำเงิน ธ.ก.ส.มาใช้ก่อนแล้วค่อยตั้งงบ
ประมาณรัฐบาลภายหลัง ซึ่งเป็นการให้เฉพาะ

ครั้งนี้ และจะดูด้วยว่า จะเพิ่มผลผลิตในระยะ
ยาวอย่างไร โดยหวังว่าเรื่องนี้จะสามารถนำเข้า
สู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ในการประชุม
ครม.สัญจร ที่ จ.เชียงใหม่ วันที่ 29 พ.ย.นี้ เพื่อให้
เป็นแพคเกจเดียวกับโครงการสินเชื่อชะลอ
การขาย และสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวด้วย

นางนฤมลกล่าวว่า ที่ประชุมมอบหมาย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าว
จัดทำหลักเกณฑ์เงื่อนไข ขั้นตอน วิธีการเข้า
ร่วมโครงการให้มีความสอดคล้องกับมติคณะ
รัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน
2566 ที่ต้องการให้ดำเนินโครงการในลักษณะ
ส่งเสริมให้เกษตรกรยกระดับการปลูกข้าวอย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มระดับผลิตภาพ
(Productivity) และสามารถวัดผลการดำเนิน
การพัฒนาผลผลิตอย่างเป็นรูปธรรม โดยจะเร่ง
จัดทำหลักเกณฑ์โครงการให้ทันนำเสนอเข้าที่
ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ณ จังหวัดเชียงใหม่
ในวันที่ 29 พ.ย.2567 นี้

กลุ่มชาวนาพอใจ-ยันไม่มีมือบ

นางนฤมล ยังระบุว่า ที่ประชุม นบข.ยังมี
มติยกเลิกโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง โดยเปลี่ยน
เป็นโครงการผลผลิตในรูปแบบอื่น ซึ่งขณะนี้
เป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน ซึ่งจะให้พี่น้องชาวนารั้วละ
1,000 บาท ไม่เกิน 10 ไร่

ขณะที่นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายก
สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ระบุว่า รู้สึก
พอใจกับมติการประชุมครั้งนี้ แม้ว่าที่ผ่านมาจะ
เคยได้รั้วละ 1,000 บาทไม่เกิน 20 ไร่ ตีเป็นเงิน
20,000 บาท แต่ขณะนั้นงบประมาณมีน้อย ซึ่ง
เรามีความเข้าใจ เพราะช่วงนี้ราคาข้าวตกต่ำ
เพราะตอนแรกจะได้รั้วละ 500 บาท ไม่เกิน
20 ไร่ แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ให้ความสนใจ และส่งสารเกษตรกร จึง
ให้รั้วละ 1,000 บาท ไม่เกิน 10 ไร่ พร้อมยืนยัน

ว่า จะไม่มีมีจบ

‘พิชัย’บินสหรัฐฯ.พ.ปีหน้า

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสมาคมธุรกิจสหรัฐอเมริกา-อาเซียน (Ambassador Ted Osius) และคณะนักธุรกิจจากสมาคมธุรกิจสหรัฐอเมริกา-อาเซียน (USABC) กว่า 50 คน จากบริษัทชั้นนำของสหรัฐฯ อาทิ Amazon, Apple, Boeing, Citi, Google, Mastercard และ Seagate เข้าพบที่กระทรวงพาณิชย์ ว่า นักลงทุนจากสหรัฐฯแจ้งว่าจะเข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้นโดยย้ายเข้ามาราว 30-40% แล้ว เช่น ซีเมนต์ ภูเก็ต เอเซีย โดยเฉพาะการย้ายฐาน โดยในอนาคตไทยจะกลายเป็นศูนย์การผลิต PCB ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ขณะนี้ถือว่าไทยกลับมาฮอตและได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติอีกครั้ง

“ทั้งนี้ เดือนกุมภาพันธ์ 2568 จะเดินทางไปยังสหรัฐฯ เพื่อพบหารือกับคณะผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลชุดใหม่ของสหรัฐฯ อาจมีโอกาสพบปะหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือถ้ามีโอกาสดีอาจจะได้พบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ โดยฝ่ายไทยจะใช้เป็นเวทีชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีไทยเกินดุลการค้าสหรัฐฯ ให้ฝ่ายสหรัฐฯรับทราบสาเหตุที่ไทยเกินดุลสหรัฐฯ ไม่ได้เกิดจากประเทศไทยมีกำไรจากการค้ากับสหรัฐฯอเมริกา แต่เกิดจากไทยมีการส่งออกสินค้าของสหรัฐฯ ที่มีฐานการผลิตในไทย” นายพิชัยกล่าว

ลือบับระงับขึ้นภาษีนำเข้า

“สหรัฐฯไม่ควรพิจารณาขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากไทย เพื่อแก้ปัญหาการขาดดุลการค้ากับไทย รวมทั้งหากสหรัฐฯขึ้นภาษีนำเข้าจากไทยอาจจะกระทบการลงทุนของสหรัฐฯเอง มั่นใจว่าสหรัฐฯจะรับฟังและเข้าใจ นอกจากนี้ จะขอให้สหรัฐฯปลดไทยออกจากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามอง (Watch List) ด้านทรัพย์สินทางปัญญา และพิจารณาเร่งรัดการต่ออายุการให้สิทธิ GSP ที่ได้หมดอายุไปเมื่อปลายปี 2563 ให้เสร็จโดยเร็ว” นายพิชัยกล่าว

นายพิชัยกล่าวกรณีภาคเอกชนเสนอให้ฟื้นฟูการจัดทำเอฟทีเอไทยกับสหรัฐฯนั้นว่า คาดว่าคงจะไม่เกิดขึ้น เนื่องจากรัฐบาลสหรัฐฯ มีนโยบายหยุดการเจรจาเอฟทีเอกับทุกประเทศเป็นการชั่วคราวตั้งแต่สมัยรัฐบาลโจ ไบเดน โดยไทยจะเร่งเดินหน้าจัดทำเอฟทีเอกับประเทศอื่น อาทิ เขตการค้าเสรีไทย-สมาคมการค้าเสรีแห่ง

ยุโรป (EFTA) ที่ประกอบด้วยประเทศไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ นอร์เวย์ และสวิตเซอร์แลนด์ คาดจะปิดดีลได้เดือนมกราคม 2568 และจะมีอีกหลายกรอบตามมา เช่น FTA ระหว่างไทยกับสหรัฐฯอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) FTA ไทย-สหภาพยุโรป เป็นต้น

แย้มส่งออกไทยต.ค.ขยายตัวหลัก

“ภาพรวมการส่งออกไทยในปี 2567 มั่นใจว่าการส่งออกจะโตเกินเป้า 1-2% โดยพบว่าการส่งออกไทยในเดือนตุลาคม 2567 เติบโตดีมากเป็นตัวเลข 2 หลัก” นายพิชัยกล่าว และว่า สำหรับสหรัฐฯเป็นคู่ค้าลำดับที่ 2 ของไทยรองจากจีน โดยการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐฯมีมูลค่า 67,659.89 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 3.65 ซึ่งสหรัฐฯเป็นตลาดส่งออกลำดับที่ 1 ของไทย โดยไทยส่งออกไปสหรัฐฯมูลค่า 48,352.79 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 1.72 ทั้งนี้ มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐฯช่วง 9 เดือนแรกปี 2567 มีมูลค่า 55,681.20 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2566 ร้อยละ 9.84 ซึ่งไทยส่งออกไปสหรัฐฯมีมูลค่า 40,610.98 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2566 ร้อยละ 12.48 สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง อุปกรณ์กึ่งตัวนำ ทรานซิสเตอร์ และไดโอด และสินค้านำเข้าสำคัญ อาทิ น้ำมันดิบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ ก๊าซธรรมชาติ แฉงวงจรไฟฟ้า และเครื่องบิน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 26 พ.ย. กระทรวงพาณิชย์จะแถลงตัวเลขการส่งออกเดือนตุลาคม 2567 และทิศทางที่เหลือปี 2567

สศช.เผยไตรมาส3ว่างงานพุ่ง

นายตติญา พิษณันท์ เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า ภาวะสังคมไทยไตรมาส 3 ปี 2567 พบความเคลื่อนไหวสำคัญ ได้แก่ สถานการณ์แรงงานค่อนข้างทรงตัวมีผู้มีงานทำ 40 ล้านคน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2566 ที่ 0.1% จากการจ้างงานภาคเกษตรกรรมที่หดตัวต่อเนื่องที่ 3.4% ส่วนหนึ่งเป็นผลจากสถานการณ์อุทกภัย ส่วนสาขานอกภาคเกษตรกรรมขยายตัว 1.4% โดยสาขาการขนส่งและเก็บสินค้าขยายตัวได้มากที่สุด 14% สาขาโรงแรมและภัตตาคาร 6.1% ขณะที่สาขาการผลิตหดตัว 1.4% โดยเฉพาะการผลิตคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์

และการผลิตยานยนต์

นายตติญากล่าว ว่า ส่วนชั่วโมงการทำงานโดยรวมเพิ่มขึ้น แต่บางส่วนยังต้องการทำงานเพิ่ม โดยภาพรวมอยู่ที่ 43.3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และภาคเอกชนอยู่ที่ 47.4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยผู้ทำงานล่วงเวลาเพิ่มขึ้น 3.8% ขณะที่ผู้เสมือนว่างงานลดลง 32.9% และผู้ทำงานต่ำกว่าระดับเพิ่มขึ้น 15% ส่วนใหญ่อยู่ภาคเกษตรกรรม อัตราการว่างงานปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 1.02% หรือมีผู้ว่างงานจำนวน 4.1 แสนคน

หนี้สินครัวเรือนลดลงรอบ4ปี

นายตติญากล่าว ว่า ส่วนหนี้สินครัวเรือนในไตรมาส 2 ปี 2567 มีมูลค่า 16.32 ล้านล้านบาท ขยายตัว 1.3% ชะลอลงจาก 2.3% ในไตรมาสที่ผ่านมา ทำให้สัดส่วนหนี้ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ (จีดีพี) ปรับลดลงจาก 90.7% ของไตรมาสก่อน มาอยู่ที่ 89.6% เป็นการปรับลดลงต่ำกว่า 90% ต่อจีดีพีครั้งแรกในรอบ 4 ปี หรือตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2563

“หนี้สินครัวเรือนเกือบทุกประเภทปรับตัวชะลอลงหรือหดตัว ยกเว้นสินเชื่อส่วนบุคคลจากการมีภาระหนี้ที่สูง ประกอบกับคุณภาพสินเชื่อที่ปรับลดลง ทำให้สถาบันการเงินเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อ สะท้อนจากเงินให้กู้แก่ภาคครัวเรือนของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 หรือ 38.5% ของหนี้ครัวเรือนทั้งหมด มีการหดตัวเป็นครั้งแรก” นายตติญากล่าว

นายตติญากล่าว ว่า ในขณะที่คุณภาพสินเชื่อของครัวเรือนปรับลดลงต่อเนื่อง โดยยอดคงค้างสินเชื่อบุคคลที่ค้างชำระเกิน 90 วัน (NPL) ในฐานข้อมูลเครดิตบูโรมีมูลค่า 1.16 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อสินเชื่อรวม อยู่ที่ 8.48% เพิ่มขึ้นจาก 8.01% ของไตรมาสที่ผ่านมา เป็นการเพิ่มขึ้นในสินเชื่อทุกวัตถุประสงค์

หวังบ้านต่ำ3ล้านเยียวหนี้พุ่ง

นายตติญากล่าว ว่า ทั้งนี้ประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญในระยะถัดไป คือ 1.แนวโน้มการก่อหนี้ในกลุ่มสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลที่เพิ่มขึ้น 2.ความเสี่ยงจากการต้องหันไปพึ่งพาหนี้ในระบบของครัวเรือน จากการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินที่เข้มงวดต่อเนื่อง 3.แนวโน้มการผิมนัดชำระหนี้บ้านที่เร่งตัวขึ้น โดยเฉพาะบ้านที่มัวเงินสินเชื่อต่ำกว่า 3 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นว่ารายได้ของครัวเรือนบางกลุ่มยังไม่ฟื้นตัว และสถานะทางการเงินยังพึ่งตัวจากการเลือกที่จะผิมนัดชำระหนี้บ้าน แม้ว่าบ้าน

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 26 พฤศจิกายน 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 17061

หน้า: 1 (กลาง), 7

Col.Inch: 213.30

Ad Value: 255,960

PRValue (x3): 767,880

ศิลป์: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: มติชนข.ช่วยชวนา2ล้านครัว เคาะแจกไร่ละพัน

จะถือเป็นสินทรัพย์จำเป็น และ 4.ผลกระทบของอุทกภัยต่อสภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ของครัวเรือน

นายธนุชา กล่าวว่า ด้านการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ยอดรวมปี 2567 เพิ่มขึ้น 1.3% แบ่งเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่ม 1.8% บุหรี่เพิ่ม 0.6% ยังมีประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญ คือ การผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อการบริโภคของประชาชนที่อาจไม่ได้มาตรฐานซึ่งสามารถนำไปสู่การเสียชีวิต และการลักลอบค้าบุหรี่ยึดกฎหมายผ่านผู้ให้บริการขนส่งสินค้า อาจเพิ่มโอกาสการเข้าถึงเด็กและเยาวชน ขณะที่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแยกลง จากคดีอาญารวมเพิ่ม 33.3% จากการเพิ่มขึ้นทั้งจากคดียาเสพติด คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน คดีชีวิตร่างกาย และเพศ

หนี้ครัวเรือนจุดดับปี

นายณัฐ วงศ์พานิช ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย เปิดเผยว่า ภาพรวมค้าปลีกปี 2567 ยังไม่สดใสจากปัจจัยที่มีผลกระทบต่อภาคครัวเรือนและผู้ประกอบการค้าปลีก อาทิ การเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่เป็นตามที่รัฐคาดการณ์ไว้ ทำให้ผู้ประกอบการค้าปลีกเกินกว่า 37% ผลิตหรือสต็อกสินค้าเกินความเหมาะสม การลงทุนหุดตัวส่งผลต่อการจ้างงานและบริโภค หนี้ครัวเรือนสูงและการหนี้สินของเอสเอ็มอี ขณะที่มาตรการแจกเงิน 10,000 บาทให้กลุ่มเปราะบาง 14.5 ล้านคน ยังไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ชัด ส่วนเฟสต่อไปยังต้องรอความชัดเจนประกอบกับเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจกว่า 5-6 หมื่นล้านบาท รวมถึงขนาดของเศรษฐกิจและการค้าโลกที่ไม่แน่นอนจากนโยบายของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ทั้งหมดล้วนส่งผลต่อความเชื่อมั่นด้านการใช้จ่ายของประชาชน

นายณัฐกล่าวอีกว่า แนวโน้มสถานการณ์ค้าปลีกในปี 2568 คาดจะเติบโตประมาณ 3-5% เมื่อเทียบกับจีดีพีของปี 2568 ที่เติบโต 2.3-3.3% ด้วยแรงหนุนจากภาคท่องเที่ยวและส่งออก การลงทุนของภาครัฐและเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศ ทั้งนี้ ภายใต้ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ กำลังซื้อผู้บริโภคที่ยังไม่ฟื้นและปัญหาหนี้ครัวเรือน เชื่อว่าภาคค้าปลีกจะเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์สำคัญช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตตามเป้าหมาย ด้วยมูลค่าค้าปลีกและบริการกว่า 4.4 ล้านล้านบาท หากได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจาก

ภาครัฐอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

แนะรัฐออก4มาตรการบูสต์

นายณัฐกล่าวว่า โดยสมาคมมีข้อเสนอแนะต่อภาครัฐเพื่อร่วมกันกระตุ้นค้าปลีกไทยในปี 2568 อาทิ 1.เดินหน้าลงทุนและเบิกจ่ายงบประมาณปี 2568 หลังการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2567 ล่าช้า โดยมองว่าการลงทุนของภาครัฐจะเป็นกลไกสำคัญในการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปีหน้า 2.เสริมแกร่งผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในประเทศไทยมีถึง 3.2 ล้านราย หรือคิดเป็น 99.5% ของสถานประกอบการทั้งหมด ดังนั้นภาครัฐจึงควรสนับสนุนเอสเอ็มอีให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง เช่น ส่งเสริมการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการรายย่อย การเพิ่มโอกาสทางการค้า ขยายช่องทางการตลาดจำหน่ายสินค้า ออกมาตรการในการป้องกันการทะลักของสินค้าจีนราคาถูกที่ส่งผลกระทบต่อตรงต่อเอสเอ็มอีไทยในทุกแพลตฟอร์ม

3.เพิ่มการอัดฉีดมาตรการกระตุ้นการบริโภคและเศรษฐกิจในประเทศแบบทั่วถึง ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างโมเมนตัมการใช้จ่ายให้ได้ผล เช่น ช้อปดีมีคืน และ Easy E-Receipt รวมถึงขับเคลื่อนการลงทุนภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศให้เกิดการขยายตัวของภาคผลิต ด้วยนโยบายจูงใจให้เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพ และ 4.ยกระดับไทยเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยว โดยกระตุ้นการท่องเที่ยวในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูง เช่น ศึกษานักเดินทางสินค้าเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยว อาจเริ่มจากมาตรการ Tax Free หรือการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม กับยอดซื้อสินค้าทั่วไปที่มีมูลค่ารวมในการซื้อต่อท่านต่อวันในร้านเดียวกันเกิน 5,000 บาทขึ้นไป เป็นต้น ส่งเสริมให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของต่างชาติด้วยเสน่ห์ของพาร์ทวเวอร์ไทย ด้านอาหาร วัฒนธรรมไทย ควบคู่กับการเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้ง มุ่งสู่เป้าหมายนักท่องเที่ยว 40 ล้านคนในปี 2568

ส.อ.ท.เผยผลิตรถต่ำสุดรอบ4ปี

นายสุรพงษ์ โพลีรัฐพัฒนพงษ์ ปริญญาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และโมบิลิตี้กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยตัวเลขประมาณการการผลิตรถยนต์ของสมาชิกกลุ่มในปี 2567 รอบใหม่ ว่า ปรับเป้าผลิตรถยนต์ปี 2567 จาก 1,700,000 คันเป็น 1,500,000 คัน ลดลง 200,000 คัน โดยปรับการผลิต

ขายในประเทศลดลงจาก 550,000 คันเป็น 450,000 คัน และการผลิตเพื่อส่งออกลดลงจาก 1,150,000 คัน เป็น 1,050,000 คัน เป็นผลจากยอดขายและส่งออกลดลง โดยการผลิตรถยนต์ต่ำสุดในรอบ 4 ปี นับตั้งแต่ปี 2564 ซึ่งอยู่ที่ 1,685,705 คันในปี 2565 อยู่ที่ 1,883,518 คัน ปี 2566 อยู่ที่ 1,844,186 คัน

นายสุรพงษ์กล่าวว่า จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม-ตุลาคม 2567 จำนวน 1,246,868 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-ตุลาคม 2566 คิดเป็น 19.28% จำนวนนี้เป็นการผลิตเพื่อส่งออกได้ 861,916 คัน เท่ากับ 69.13% ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลง 4.69% ขณะที่ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 384,952 คัน เท่ากับ 30.87% ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลง 39.89%

ยอดขายรถตุลาคมถึง26%

นายสุรพงษ์กล่าวว่า ยอดขายตั้งแต่เดือนมกราคม-ตุลาคม 2567 จำนวน 476,350 คัน ลดลง 26.24% เฉพาะเดือนตุลาคม 2567 จำนวน 37,691 คัน ลดลงจากเดือนกันยายน 2567 คิดเป็น 36.08% ต่ำสุดในรอบ 54 เดือน นับตั้งแต่ยกเลิกล็อกดาวน์จากการระบาดโควิด-19 เดือนพฤษภาคม 2563 จากการเข้มงวดในการให้กู้ยืมรถยนต์ของสถาบันการเงินเป็นหลัก ส่งผลให้จำนวนบัญชีผู้ซื้อรถยนต์ในไตรมาส 3 อยู่ที่ 6,365,571 บัญชี ลดลงจากไตรมาส 2 จำนวน 75,377 บัญชีเท่ากับ 1.2% และลดลงจากไตรมาส 3 ปี 2566 จำนวน 199,655 บัญชี หรือ 3% จำนวนเงินหนี้รถยนต์ไตรมาส 3 อยู่ที่ 2,465,204 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 2 คิดเป็น 2.8% และลดลง 5.8% จากไตรมาส 3 ปี 2566 จากเศรษฐกิจของประเทศที่ยังอ่อนแอเติบโตในอัตราต่ำและหนี้ครัวเรือนสูง ดัชนีภาคอุตสาหกรรมขยายตัวอยู่ที่ 0.1% ในไตรมาส 3

นายสุรพงษ์กล่าวว่า ด้านการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปเดือนมกราคม-ตุลาคม 2567 จำนวน 853,221 คัน ลดลงจาก 8.02% เฉพาะเดือนตุลาคม 2567 ส่งออกได้ 84,334 คัน เพิ่มขึ้น 5.08% จากเดือนกันยายน แต่ลดลงจากเดือนตุลาคม 2566 คิดเป็น 20.23% เพราะฐานสูงในเดือนเดียวกันของปี 2566 ที่ส่งออกถึง 105,726 คัน ส่งผลให้ส่งออกลดลงทุกตลาด ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคือตลาดออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง และยุโรปที่ส่งครามอิสราเอลกับฮามาสขยายมากขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อส่งออกไปยังตลาดดังกล่าวน้อยลง อีกความขัดแย้งที่ต้อง

ติดตามแบบไม่กะพริบตาที่จะกระทบเศรษฐกิจโลกคือสงครามยูเครนกับรัสเซียที่อาจขยายไปประเทศอื่นซึ่งกระทบการส่งออกรถยนต์และสินค้าอื่นๆ

บีอีวีป้ายแดงต.ค.ร่วง32.19%

นายสุรพงษ์กล่าวว่า ด้านยานยนต์ไฟฟ้า 100% ป้ายแดงประเภทบีอีวี เดือนตุลาคม 2567 มีบีอีวีจดทะเบียนใหม่ 6,651 คัน ลดลงจากเดือนตุลาคมปีที่แล้ว 32.19% ส่งผลให้เดือนมกราคม-ตุลาคม 2567 มีบีอีวีจดทะเบียนใหม่สะสมจำนวน 82,304 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-ตุลาคมปีที่แล้ว 6.12% โดยยานยนต์ไฟฟ้าจดทะเบียนสะสมประเภทบีอีวี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 มีจำนวนทั้งสิ้น 213,173 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 94.70%

เอกชนหนุนตั้งโรงผู้ว่าศก.

นายรัชชชัย เศรษฐจินดา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานหอการค้าภาคกลาง เปิดเผยถึงกรณีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย เสนอแนวคิดให้จัดตั้งโรงผู้ว่าราชการจังหวัดด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะว่า เบื้องต้นเห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าวและเชื่อว่าจะเป็นผลดีต่อการบริหารจัดการ เหมือนรัฐบาลที่มีรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจ หรือความมั่นคงแบบชัดเจน เพราะที่ผ่านมาเป็นการมอบหมายงาน แต่ไม่ได้มีการ

มอบโดยตำแหน่งที่ชัดเจน หากมีตำแหน่งดูแลจัดการที่ชัดเจน จะเพิ่มศักยภาพในการดูแลเศรษฐกิจในจังหวัดได้ ยังสามารถแก้ไขปัญหาในเชิงจังหวัดได้เอง เพราะปัญหาบางเรื่องสามารถแก้ไขเองได้ ไม่ต้องพึ่งพาส่วนกลางทั้งหมด

พีระพันธุ์แย้มตรึงค่าไฟ-น้ำมัน

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พลังงาน เปิดเผยถึงของขั้วรัฐบาลใหม่กระทรวงพลังงานสำหรับประชาชน ว่า จะตรึงค่าไฟไว้ที่ 4.18 บาทต่อหน่วยไปอีก 4 เดือน รวมทั้งตรึงราคาน้ำมันทั้งกลุ่มเบนซินและดีเซล ในส่วนของค่าไฟหากลดได้อีกก็จะพยายามปรับลดแต่จำเป็นต้องใช้หนี้ค้างสะสมของ กฟผ.และปตท. ด้วย ส่วนการเปิดประมูลการรับซื้อพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียน รูปแบบ Feed-in Tariff เฟส 2 รวม 3,600 เมกะวัตต์นั้น คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้เปิดรับซื้อไฟฟ้าล็อตแรก รวม 2,180 เมกะวัตต์ จากผู้ที่เคยเข้าประมูลในโครงการเฟส 1 ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ แต่ไม่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 198 รายนั้น อยู่ระหว่างการหารือกับทางกฤษฎีกา เพื่อรอตรวจสอบข้อเท็จจริงทางด้านกฎหมาย รวมทั้งจะต้องรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ปลายปี 2565 ดำเนินการได้หรือไม่ หากได้ก็จะเดินหน้า คาดว่าจะมีข้อสรุปก่อนสิ้นปีนี้ ขณะที่โครงการรับซื้อไฟฟ้าอีก 1,500 เมกะวัตต์ เปิดรับซื้อเป็นการทั่วไป

ไฟเขียวโรละ 1 พัน 10 ไร่ ตีราคาไฟฟ้าราคาน้ำมัน

ไทยโพสต์ ● ชวณานาเฮ! นบข.ไฟเขียวช่วยโรละ 1,000 บาท ไม่เกิน 10 ไร่ จ่อขงเข้ากรม.ลัญจร.เชียงใหม่ 29 พ.ย.นี้ เป็นของขวัญปีใหม่ พร้อมยกเลิก “ปุ๋ยคนละครึ่ง” ด้าน “นายกสมาคมชาวนาฯ” พอใจไม่ปลูกมีอบประท้วง “พลังงาน” จ่อมอบของขวัญปีใหม่ ครึ่งค่าไฟงวดแรกของปี 68 ต่ออีก 4 เดือน พร้อมอุ้มราคาน้ำมัน ภายใต้นโยบายการใช้หนี้ค่าง กฟผ.และ ปตท.

ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ครั้งที่ 2/2567 ว่า ที่ประชุมเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโรละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 10 ไร่ ซึ่งถือเป็นข่าวดีสำหรับชาวนา และถือเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรรายย่อย เพื่อนำเงินในส่วนดังกล่าวไปพัฒนาผลผลิต เมื่อถามว่าจะได้กี่ครัวเรือน นางนฤมลกล่าวว่า 4.68 ล้านครัวเรือน

อ่านต่อหน้า 2

ไฟเขียว

วงเงิน 38,000 ล้านบาทเศษ

เมื่อถามอีกว่า วงเงิน 38,000 ล้านบาทเศษต้องของจากงบกลางหรือไม่ นางนฤมลกล่าวว่า มีกรอบวงเงินเดิมอยู่ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่มีอยู่ 29,000 ล้านบาท และวันนี้ผู้แทน ธ.ก.ส.ระบุว่าส่วนที่ต้องเพิ่มประมาณ 9,000 ล้านบาท เขาสามารถบริหารจัดการได้ภายใต้ ธ.ก.ส. ทั้งนี้ถือเป็นการนำเงิน ธ.ก.ส.มาใช้ก่อนแล้วค่อยตั้งงบประมาณของรัฐภายหลัง

เมื่อถามว่า การช่วยเหลือจะเป็นช่วงฤดูหรือพิจารณาช่วงที่จำเป็นของฤดูกาล นางนฤมลกล่าวว่า เฉพาะ

ครั้งนี้ และจะต้องดูด้วยว่าจะเพิ่มผลผลิตในระยะยาวอย่างไร ซึ่งเป็นความเห็นของที่ประชุม นบข.

เมื่อถามต่อว่า จะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทันในฉบับใดหรือไม่ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ด้วย นางนฤมลกล่าวว่า หวังว่าจะทำให้ทัน จะได้เป็นแพ็คเกจเดียวกันไปโน้มน้าวการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2567/68 และโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกร จึงหวังว่าจะเข้าพื้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ที่ จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 29 พ.ย.นี้

เมื่อถามอีกว่า โครงการปุ๋ยคนละครึ่งได้ยกเลิกหรือไม่ นางนฤมลกล่าวว่า วันนี้ในที่ประชุม นบข.มีมติยกเลิกโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง และเปลี่ยนมาเป็นโครงการที่จะเพิ่มผลผลิตในรูปแบบอื่น อย่างเช่นให้โรละ 1,000 บาท

นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ตอบคำถามสื่อมวลชนว่าเกษตรกรพอใจกับโครงการดังกล่าว ที่เปลี่ยนจากโครงการปุ๋ยคนละครึ่งมาช่วยเหลือเกษตรกรโรละ 1,000 บาทหรือไม่ว่า พอใจ เมื่อถามย้ำว่ารอบนี้เกษตรกรได้เพียง 10 ไร่ แต่ที่ผ่านมากเกษตรกรได้ถึง 20 ไร่ นายปราโมทย์กล่าวว่า แม้ที่ผ่านมาก็ได้โรละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ เป็นเงิน 20,000 บาท ซึ่งเรามีความเข้าใจ เพราะช่วงนี้ราคาข้าวตกต่ำ ตอนแรกจะได้โรละ 500 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ แต่รมว.เกษตรและสหกรณ์ให้ความสนใจและสงสาร จึงให้โรละ 1,000 บาท ไม่เกิน 10 ไร่ ทั้งนี้ยืนยันว่าจะไม่มีมีอบมาชุมนุมประท้วงแต่อย่างใด

วันเดียวกัน นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า ของขวัญปีใหม่

สำหรับประชาชนนั้น กระทรวงพลังงานจะตีราคาไฟฟ้ที่ 4.18 บาทต่อหน่วยไปอีก 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย.) ปี 2568 รวมทั้งจะตีราคาน้ำมันทั้งกลุ่มเบนซินและดีเซล โดยในส่วนของค่าไฟหากสามารถลดได้อีก กระทรวงพลังงานก็จะพยายามปรับลดลง แต่จำเป็นต้องใช้หนี้ค่างสะสมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ด้วย สำหรับการเปิดประมูลเกี่ยวกับกรับซื้อพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียน รูปแบบ Feed-in Tariff เฟสสอง รวม 3,600 เมกะวัตต์นั้น โดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้เปิดรับซื้อไฟฟ้าล็อตแรก รวม 2,180 เมกะวัตต์ จากผู้ที่เคยเข้าประมูลในโครงการเฟส 1 ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ แต่ไม่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ์ยื่นเสนอขายไฟฟ้าก่อน จำนวน 198 รายนั้น

ขณะนี้กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการหารือกับ กกพ. เพื่อรอการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้านกฎหมายรวมทั้งจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ปลายปี 2565 ว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ หากสามารถดำเนินการได้ก็จะเดินหน้าต่อไป คาดว่าจะมีข้อสรุปก่อนสิ้นปี ขณะที่โครงการรับซื้อไฟฟ้าอีก 1,500 เมกะวัตต์ เปิดรับซื้อเป็นการทั่วไป และในส่วนร่างกฎหมายน้ำมัน SPR หรือ Strategic Petroleum Reserve ระบบสำรองน้ำมันและก๊าซเชิงยุทธศาสตร์ อยู่ระหว่างการเตรียมนำเข้ารัฐสภาในต้นปี 2568 ซึ่งหากดำเนินการสำเร็จก็จะทำให้กระทรวงพลังงานสามารถบริหารจัดการด้านน้ำมันได้มากขึ้น

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ/ต่างประเทศ

วันที่: อังคาร 26 พฤศจิกายน 2567

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12417

หน้า: 5(กลาง)

Col.Inch: 6.78

Ad Value: 7,458

PRValue (x3): 22,374

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ย่อข่าวเศรษฐกิจ: อวสานสารเร่งเนื้อแดง

ย่อข่าวเศรษฐกิจ

อวสานสารเร่งเนื้อแดง

นายอิทธิ ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีและสหกรณ์ เปิดเผยหลังขึ้นประธานพิธีเปิดกิจกรรมกิกออฟ เปิดปฏิบัติการอวสานสารเร่งเนื้อแดง ว่าเป็นการขับเคลื่อนนโยบายห้ามใช้สารเร่งเนื้อแดงตลอดห่วงโซ่การผลิต และกำชับให้กรมปศุสัตว์ดำเนินการมาตรการเชิงรุกเฝ้าระวังการลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดงในโรงฆ่าสัตว์ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ และฟาร์มเลี้ยงโคขุน โดยตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยปลอดสารเร่งเนื้อแดง

ปลัดฯคาดหวัง อบรมนักบริหาร สร้างภาวะผู้นำ ขับเคลื่อนงาน

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม นักบริหารกระทรวงเกษตรฯ ประจำปี 2567 โดยมี ศ.ดร.นฤมล ภิญญาสินวัฒน์ รมว.เกษตรฯ เป็นประธานฯ ซึ่งมีผู้ผ่านการอบรมฯ 9 รุ่น รวม 922 คน ที่สโมสรทหารบก กทม. ว่ามีความคาดหวังที่จะสร้างนักบริหารรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความเข้าใจนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงเกษตรฯ และขับเคลื่อนนโยบายสู่บทบาทภารกิจของหน่วยงาน ภายใต้แนวคิด ทฤษฎีและกลยุทธ์ใหม่ๆ รองรับภารกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งนักบริหารที่ดีจะต้องมีภาวะผู้นำ มีหลัก

การบริหาร การวางแผน และพร้อมที่จะบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ต้องสร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและบูรณาการทำงานของกระทรวงเกษตรฯ

ทั้งนี้ สำหรับปีงบประมาณ 2567 สถาบันเกษตรวิชาการได้จัดฝึกอบรมข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจในกำกับกระทรวงเกษตรฯ และบุคลากรภาครัฐหน่วยงานภายนอก มีผู้ผ่านการฝึกอบรมจากทุกหน่วยงาน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ประกอบด้วยหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรฯ รุ่นที่ 7(นบส.กษ.) รวม 54 คน หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 86-88 รวม 349 คน และหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง (นบก.) รุ่นที่ 108-112 รวม 519 คน รวมผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 922 คน



กรมพัฒนาที่ดิน เผยผลความสำเร็จ โครงการบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดิน ในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร



นางสาวสุมิตรา วัฒนา รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเปิดเผยว่า จากนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำ การจัดการทรัพยากรทางการเกษตร และการรับมือกับภัยธรรมชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดิน จัดทำ “โครงการบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร” โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง ให้เกษตรกรมีน้ำไว้ใช้ หรือเก็บความชุ่มชื้นไว้ในดินในช่วงวิกฤตการณ์ภัยแล้ง ด้วยการบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดินด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พื้นที่ดำเนินโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดำเนินการในพื้นที่ทางการเกษตรที่มีโอกาสเสี่ยงเกิดภัยแล้ง จำนวน 53 จังหวัด ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก โครงการนี้มีการดำเนินกิจกรรม 3 กิจกรรมหลัก คือ การขุดสระเก็บน้ำ จัดทำระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และการจัดทำระบบ

อนุรักษ์ดินและน้ำให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่การเกษตรในแต่ละพื้นที่จากการดำเนินโครงการฯ ทำให้พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งได้รับการบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร สำหรับเกษตรกรนอกจากจะได้ใช้ประโยชน์จากสระเก็บน้ำขนาด 1.375 ลูกบาศก์เมตรแล้ว ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในแปลงด้วยเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำการเกษตรให้กับเกษตรกร เกิดการเปลี่ยนแปลง การปลูกพืช และผลผลิตของเกษตรกร ส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

ด้านแผนการดำเนินการของโครงการในปีถัดไป ในปี 2568 กรมพัฒนาที่ดินมีเป้าหมายดำเนินโครงการในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเช่นเดียวกับปี 2567 โดยมีเป้าหมายก่อสร้างสระเก็บน้ำ ระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ซึ่งในปี 2568 จะมีการดำเนินงานตามคู่มือปฏิบัติงานที่ได้จัดทำขึ้นโดยเน้นให้เกิดประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำบนดินและใต้ดิน โดยจะต้องให้ความสำคัญกับการติดตามประเมินผลทั้งในเชิงกายภาพในด้านปริมาณความชื้นของดิน ระดับน้ำใต้ดินและปริมาณน้ำในสระเก็บน้ำ รวมถึงเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรเพื่อเป็นข้อมูลที่จะแสดงให้เห็นผลลัพธ์ของโครงการในการบริหารจัดการภัยแล้งอย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับโครงการนี้ ถือเป็นการทำงานของกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับชุมชนที่มุ่งหวังช่วยลดผลกระทบจากภัยแล้งในจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งทั่วประเทศ รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ที่สามารถใช้ประโยชน์จากการบริหารจัดการดินและน้ำร่วมกันได้ ซึ่งถือเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับภาคเกษตรไทยต่อไป



เกษตรวันนี้..... ● หลังจากโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา ภายใต้แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ วงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ 10 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 กันยายน 2557-31 สิงหาคม 2567 สิ้นสุดลง..... ● กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 2/2567 เพื่อขยายระยะเวลาดำเนินโครงการออกไปอีก 10 ปี วงเงิน 5,000 ล้านบาท กีดอัตราดอกเบี้ย MLR ซึ่งมีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นแหล่งเงินทุน โดยรัฐบาลสนับสนุนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้สถาบันเกษตรกร ร้อยละ 3 ต่อปี และสถาบันเกษตรกรจ่ายอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สมทบร้อยละ MLR-3 ต่อปี..... ● มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ นำมติดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ รวมไปถึงมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์จัดทำรายละเอียดโครงการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป..... ●

นายกะหล่ำปลี

หนุนสหกรณ์ร่วมรักษาเสถียรภาพราคาข้าว

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้สั่งการให้สหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศเตรียมความพร้อมสหกรณ์การเกษตรที่จะเข้าร่วมมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ทั้งนี้โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต 2567/68 เป้าหมาย 3 ล้านตัน วงเงิน 43,843.76 ล้านบาท แบ่งเป็นวงเงินสินเชื่อ 35,481 ล้านบาท วงเงินจ่ายขาด 8,362.76 ล้านบาท โดย ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเพื่อชะลอข้าวเปลือกไว้ในยุ้งฉางเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร วงเงินสินเชื่อ 9,000-12,500 บาท/ตัน ตามชนิดข้าว ข้าวหอมมะลิตันละ 12,500 บาท ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ 11,000 บาท ข้าวหอมปทุมธานีตันละ 10,000 บาท ข้าวเจ้าตันละ 9,000 บาท และข้าวเหนียวตันละ 10,000 บาท หากข้าวราคาขึ้นเกษตรกรสามารถไปติดต่อออกมาเพื่อนำมาจำหน่ายได้ รวมทั้งช่วยค่าฝาก 1,500 บาท/ตัน ในกรณี เข้าร่วมกับสหกรณ์ สหกรณ์รับ

บาท/ตัน เกษตรกรรับ 500 บาท/ตัน เก็บข้าวไว้ในยุ้งฉาง 1-5 เดือน ระยะเวลาทำสัญญา เริ่มตั้งแต่ กรม. มีมติ-28 กุมภาพันธ์ 2568 และในพื้นที่ภาคใต้ ถึง 31 กรกฎาคม 2568

โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร เป้าหมาย 1.5 ล้านตัน วงเงิน 15,656.25 ล้านบาท จำแนกเป็น วงเงินสินเชื่อ 15,000 ล้านบาท และวงเงินจ่ายขาด 656.25 ล้านบาท โดย ธ.ก.ส.สนับสนุนสินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกร ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกร คิดอัตราดอกเบี้ย 4.5 ต่อปี สถาบันเกษตรกรรับภาระจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี และรัฐสนับสนุนดอกเบี้ยแก่ ธ.ก.ส. ร้อยละ 3.5 ต่อปี ระยะเวลาจ่ายสินเชื่อตั้งแต่ กรม. มีมติ-30 กันยายน 2568 ระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 31 ธันวาคม 2568.

รองปลัดฯหารือการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นPM2.5ภาคการเกษตร

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน ภาคการเกษตร (PM2.5) ปี 2567/68 ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายพีรพันธุ์ กอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม สรุปผลการประชุม ดังนี้ 1.ที่ประชุมรับทราบมาตรการของกระทรวงเกษตรฯ เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตร ปี 2567/68 ได้แก่ มาตรการเฝ้าระวัง สร้างการรับรู้ ป้องปรามการเผา และส่งเสริมการเกษตรที่ปลอดการเผา

2.ที่ประชุมรับทราบ สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ ได้ถอนเรื่องโครงการปรับรูปแบบการผลิตเพื่อขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ที่เสนอขออนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีในปีงบประมาณ 2567-2570 วงเงิน 2,537.02 ล้านบาท เพื่อขออนำกลับมาทบทวนรายละเอียดโครงการฯ และเนื่องจากอยู่ในช่วงใกล้สิ้นสุดปีงบประมาณ 2567 แล้ว 3.ที่ประชุมรับทราบมาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

การส่งเสริมการเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมปี 2568 (งบปกติ) ตามที่หน่วยงานเสนอ ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร

4.ที่ประชุมรับทราบ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำ (ร่าง) มาตรการรับมือสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน ฝุ่นละออง ปี 2568 ซึ่งมีกรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรในการบริหารไฟในพื้นที่เกษตร ช่วงการเก็บเกี่ยวภายใต้ระบบการลงทะเบียน ให้รางวัลกับคนทำดีเพื่อสร้างแรงจูงใจและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้กระทำผิดตามหลัก PPP 5.ประธานมอบหมาย สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ หารือสำนักกฎหมาย ในประเด็นการหารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อนำความเห็นใช้ประกอบการพิจารณาหลักการฯ การตัดสินใจได้รับการช่วยเหลือชดเชยต่างๆ จากภาครัฐ สำหรับเกษตรกรที่มีการเผา

ในพื้นที่ตนเอง

6.ที่ประชุมมอบหมายให้หน่วยงานประกอบด้วย กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมปศุสัตว์ ทบทวนรายละเอียดโครงการปรับรูปแบบการผลิตเพื่อขับเคลื่อนงานแก้ปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตร ที่จะเสนอขออนุมัติงบประมาณสำหรับดำเนินการในปีงบประมาณ 2568-2570 และให้ชี้แจงรายละเอียดแผน/กิจกรรมในแต่ละปี และให้หน่วยงานอื่นๆ สามารถเพิ่มเติมโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ทั้งนี้ ขอให้แจ้งสำนักแผนงานโครงการพิเศษ ทราบ

7.ที่ประชุมเห็นชอบรายชื่อหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรฯ ที่จะร่วมดำเนินการในมาตรการรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นละออง ปี 2568 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และ 8.ที่ประชุมเห็นด้วย เรื่องการตรวจสอบข้อมูลจุดความร้อน (Hotspot) ควรใช้ข้อมูลดาวเทียมระบบ VIIRS เนื่องจากครอบคลุมพื้นที่และมีประสิทธิภาพต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่